



# เครือข่ายสลัม 4 ภาค สามัคคีคนสลัมรวมพลังคนจน

463/1 ซอยรามคำแหง 39 แยก 17 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทร. 02-7186472-3

## ปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน ปกป้องชุมชนจากการถูกขับไล่

จากความเข้มข้นของการต่อสู้เพื่อปกป้องที่ดิน ปกป้องชุมชนของเกษตรกร และความรุนแรงในการแย่งชิงทรัพยากรที่ดินของกลุ่มทุน ทำให้นักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน หลายต่อหลายคน ต้องถูกจับกุม คุมขัง ต้องถูกดำเนินคดี และหลายคนถูกข่มขู่ คุกคาม จากอิทธิพลเถื่อน หรือแม้กระทั่งถูกลอบสังหาร

ลุงไข่ บุญทองเล็ก เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน เป็นแกนนำอาวุโสของชุมชนคลองไทร สมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องเสียชีวิตจากการถูกลอบสังหาร เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ท่ามกลางการต่อสู้เพื่อปกป้องที่ดินทำกิน ปกป้องชุมชน ร่วมกับเกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน ที่ได้ร่วมกันตั้งถิ่นฐานสร้างชุมชนทำการผลิต บนที่ดิน ส.ป.ก. จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่ดังกล่าว ส.ป.ก. เป็นใจทักฟ้องขับไล่ บริษัท จิวกิงจู้พัฒนา จำกัด ซึ่งศาลฎีกาได้พิพากษาให้บริษัทฯ เป็นฝ่ายแพ้คดี และให้ขนย้ายทรัพย์สิน และบริวาร ออกจากพื้นที่พิพาท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่ง ส.ป.ก. ได้ถือโอกาสขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ โดยอ้างว่าเป็นบริวารของบริษัท ทั้งๆ ที่เกษตรกรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนคลองไทร ไม่ได้เป็นบริวารของบริษัทแต่อย่างใด

ผ่านมาจนถึงวันนี้คดีความยังไม่มีความคืบหน้า ชุมชนคลองไทรยังคงถูกขับไล่ มันสะท้อนความล้มเหลวของรัฐในการปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน และความล้มเหลวของ สปก. ในการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกร ทั้ง ๆ ที่ชุมชน ได้เสนอขอจัดสิทธิที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน และที่สำคัญสมาชิกชุมชนคลองไทรได้พิสูจน์เจตนา และความตั้งใจในการตั้งถิ่นฐานสร้างชุมชน ทำการผลิต และดำรงชีวิตในชุมชนอย่างต่อเนื่อง การต่อสู้ของเกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน นอกจากจะต้องต่อสู้กับอิทธิพลเถื่อนแล้ว ยังต้องต่อสู้กับรัฐ ที่ใช้เครื่องมือทางนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ในการผลักดัน ขับไล่เกษตรกรออกจากชุมชน อย่างไม่เป็นธรรม

เครือข่ายสลัม 4 ภาค ซึ่งเป็นองค์กรประสานงานของคนจนเมือง ที่เคลื่อนไหว ต่อสู้ในประเด็นสิทธิในที่ดิน และที่อยู่อาศัย ขอสนับสนุนการต่อสู้ของชาวบ้านชุมชนคลองไทร และสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน ให้เข้าถึงที่ดินทำกินเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชน และปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน โดยมีข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลดังนี้

1. รัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบ โดยให้ DSI รับผิดชอบใช้ บุญทองเล็ก เป็นคดีพิเศษ เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ครอบครัว และชุมชน
2. รัฐบาลต้องไม่มีมาตรการใด ๆ มาดำเนินการขับไล่ชาวบ้านออกจากชุมชน และต้องสั่งการให้ ส.ป.ก. มอบสิทธิที่ดินให้ชุมชนคลองไทร ตามที่สหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ได้ยื่นเรื่องร้องขอใช้สิทธิในการจัดการที่ดินร่วมกัน

สำหรับสื่อมวลชน องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ที่เป็นพลังสำคัญที่จะสามารถติดตาม ตรวจสอบ และส่งเสียงไปยังรัฐบาล ถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน และความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น เครือข่ายสลัม 4 ภาค จึงขอให้จับตามาตรการของรัฐที่จะใช้ในการขับไล่เกษตรกรชุมชนคลองไทรออกจากพื้นที่ และหวังว่าพลังของการตรวจสอบ จะสามารถปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน และปกป้องชุมชนจากการถูกขับไล่

**สมานฉันท์**

**เครือข่ายสลัม 4 ภาค**

**9 มีนาคม 2559**